

Sự kiện tặng cây xanh và hội chợ việc làm sắp tới do Quận King tài trợ!



Tháng 10 năm 2024

Tham gia cùng Quận King tại các sự kiện sắp tới trước khi bắt đầu thi công

Ban Xử Lý Nước Thải Quận King (King County Wastewater Treatment Division) đang chuẩn bị xây dựng một bể chứa ngầm có sức chứa 1,25 triệu gallon gần ngã tư Southwest Michigan Street và Second Avenue Southwest. Bể chứa này và cơ sở hạ tầng hỗ trợ bên dưới West Marginal Way Southwest có mục đích giảm ngập lụt cống rãnh liên hợp từ lưu vực thoát nước South Park vào Sông Duwamish.

Việc thi công dự kiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2025. Construction is scheduled to begin in spring 2025. Trong khi chờ đợi, quý vị có thể tham gia những sự kiện sắp diễn ra vào mùa thu này để kết nối với chúng tôi và tìm hiểu về nghề nghiệp liên quan đến nước sạch. Quý vị thậm chí còn được rinh về nhà một cây xanh miễn phí!

Hai cơ hội để rinh cây xanh miễn phí về nhà vào mùa thu này!

Chúng tôi đang hợp tác với [Dirt Corps](#), [Duwamish Valley Youth Corps](#) và [Highland Park Improvement Club](#) để tổ chức chương trình tặng cây xanh thường niên lần thứ ba nhằm hỗ trợ các mục tiêu của cộng đồng về việc phủ xanh khu phố. Hãy tham gia cùng chúng tôi tại một trong những sự kiện sắp tới ở Highland Park và South Park để nhận một loại cây bản địa miễn phí và tìm hiểu về những nỗ lực của Quận King nhằm giảm lượng chất ô nhiễm đổ vào Sông Duwamish. Chúng tôi tặng cây xanh cho các thành viên cộng đồng và tổ chức có trụ sở tại South Park và Highland Park theo nguyên tắc ai đến trước được tặng trước cho đến khi hết cây xanh. Không yêu cầu đăng ký.

Trick or Trees

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Địa điểm: Highland Park Corner Store, 7789 Highland Park Way Southwest Seattle, WA 98106

Sự kiện sẽ bao gồm tặng cây xanh miễn phí, đồ ăn và cuộc thi trình diễn thời trang Halloween dành cho thú cưng.

Tặng cây xanh

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều

Địa điểm: Seattle Public Library – South Park Branch, 8604 Eighth Avenue South, Seattle, WA 98108



Cây bản địa tại sự kiện tặng cây thường niên đầu tiên năm 2022.

Hãy Dành Ngày Đó Cho Chúng Tôi: Hội Chợ Việc Làm Liên Minh Cộng Đồng Sông Duwamish

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều Saturday, October 19, from 11 a.m. – 2 p.m.

Địa điểm: Concord International School, 723 South Concord Street, Seattle, WA 98108

Quý vị đang tìm kiếm cơ hội việc làm hoặc thực tập? Liên Minh Cộng Đồng Sông Duwamish (Duwamish River Community Coalition) và các đối tác đang nỗ lực kết nối thanh thiếu niên và người lớn ở South Park và Georgetown với các nhà tuyển dụng tại Duwamish Valley. Sự kiện này bao gồm các tài nguyên về sơ yếu lý lịch, quần áo làm việc, giấy phép lái xe và thẻ căn cước, kỹ năng phỏng vấn, v.v. Sự kiện này miễn phí và mở cửa cho công chúng, cho dù mọi người đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp và có trình độ học vấn như thế nào. This event is free and open to the public, including people in all stages of career and education.

[Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về hội chợ việc làm này](#)

Xây Dựng Tương Lai Bền Vững: Hội Chợ Việc Làm Mùa Thu và Hội Thảo Đào Tạo Lực Lượng Lao Động

Thời gian: Thứ Tư, ngày 23 tháng 10, từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối

Địa điểm: South Seattle College Georgetown Campus: 6737 Corson Avenue South, Seattle, WA 98108

Chúng tôi dự định hợp tác với South Seattle College vào mùa thu này để tổ chức hội chợ việc làm và hội thảo đào tạo lực lượng lao động. Người tìm việc có thể khám phá nhiều cơ hội nghề nghiệp và đào tạo được trả lương trong lĩnh vực nước sạch, xây dựng bền vững và thi công! Sự kiện sẽ có các buổi giới thiệu công việc thực tế "một ngày tại nơi làm việc", giao lưu, hỗ trợ viết sơ yếu lý lịch và nhiều hoạt động khác. Đây là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ các chủ lao động đang tuyển dụng ngay bây giờ và trong tương lai gần. Sẽ có đồ ăn nhẹ và dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha. Đăng ký trước Thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 để nhận thẻ in tên tại sự kiện.

[Tìm hiểu thêm về sự kiện và đăng ký tại đây](#)

Kế hoạch trong tương lai

Đầu năm sau, chúng tôi sẽ xin ý kiến phản hồi của quý vị khi chuẩn bị thi công.



Tiến độ của dự án West Duwamish Wet Weather Storage.

Quý vị có câu hỏi?

Vui lòng liên hệ Demmelash Adera theo số 206-263-2340 hoặc deadera@kingcounty.gov. Contact
Truy cập trang web của dự án để biết thêm thông tin: kingcounty.gov/westduwamish-cso.

Dịch vụ thông dịch và biên dịch được cung cấp miễn phí. Nếu quý vị có nhu cầu, vui lòng liên hệ với Demmelash Adera, deadera@kingcounty.gov, (206) 670-3007.

Định Dạng Thay Thế Có Sẵn: 206-477-5371 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: 711